

สวัสดิ์ปีใหม่ ยุคใหม่ 2567

Minsen Concept(นานาสาระ) 31 มกราคม 2566

วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่า 2566 และกำลังจะย้ายเข้าสู่ยุคใหม่ ในวิชาดาว ๕ ยุค ของเสวียนคง โดยอาศัยกลุ่มดาวเหนือทั้ง 9 ในการกำหนดช่วงเวลา และวัดหาพลังงานที่ดีในหลักการของฮวงจุ้ย หรือชัชภูมิ โดยแต่ละยุคจะมีอิทธิพล 10-20 ปี นั่นคือ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ทั้งระบบการค้า เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตผู้คน ทุก 20 ปี สำหรับยุคที่ 9 นี้จะเริ่มในปี 2567-2586 ซึ่งถือว่าเป็นธาตุไฟ ยุคที่ 9 นี้ถือว่าเป็นยุคธาตุไฟตลอด 20 ปี โดยธาตุไฟ คือ ความร้อน พลังงาน การศึกษา วิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสื่อสารความเร็วสูง ความรู้ใหม่ ความกระฉับ ความฉลาด วิชาการใหม่ๆ ที่เคยลึกลับจะถูกเปิดเผย จะนำมาซึ่งความสว่างไสว ปัญญาสู่โลก เป็นยุคที่จะเกิด วิชาการต่างๆ มากมายบนโลกที่ไม่เคยพบมาก่อน ศาสนา ลัทธิความเชื่อใหม่ๆ พลังงานทดแทน ความเจริญทางด้านจิตใจ ผู้คนจะแสวงหาทางใหม่ ๆ ให้ชีวิต ยังหมายถึงสิ่งที่ไม่เห็น แต่สัมผัสต้องไม่ได้ ดำรงให้เห็นในโลกปัจจุบัน คือ การใช้ชีวิตแบบ online การพบปะกันในโลกเสมือน virtual reality การค้าในรูปแบบ e commerce การรักษาแบบ tele medicine นั่นคือ ในแง่ที่ดี แต่ด้านไม่ดีก็มีโอกาสจะเผาผลาญ เกิดความแตกแยกจากแนวคิดที่แตกต่างกัน ความเชื่อที่แตกต่างกันมากขึ้น สงคราม ธาตุไฟทำลายธาตุทอง ยุคนี้ฝั่งตะวันตกอาจจะปัญหาค่อนข้างเยอะ สหรัฐอเมริกาอาจจะเข้าสู่ยุคเสื่อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ถูกทำทาบทาบอย่างมาก โอกาสเกิด สงครามในหลายพื้นที่ของโลก และธาตุดินในยุคที่ 8 ยังคงโดดเด่น เพราะไฟส่งเสริมดิน โดยยุค 8 เป็นกลุ่มประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่นฮ่องกง ไต้หวัน มองโกเลีย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และเกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ คนเริ่มมองปัจจัยพื้นฐานของชีวิตมากขึ้นในยุค 8 คือ กลับมาสู่ดิน คือ ความเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย ยุคที่ธุรกิจบันเทิงเริ่มซบเซามีปัญหา การเกิดการแย่งตลาดด้านความบันเทิง คนที่ปรับตัวทันทีจะก้าวตามไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจหมายถึงรวมถึงการรักรับโลกอีกด้วย เพราะการที่เราเคลื่อนที่น้อยลง มลพิษในอากาศก็อาจจะน้อยลงไปด้วย คนที่ปรับตัวไม่ทันก็จะเป็นความล้มเหลว ความเสื่อม ก็ตรงกับโลกปัจจุบันที่มีการ disrupt หรือการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ที่นำมาตั้งแต่ ก่อนเข้า COVID-19 แล้ว แต่หลังจากนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเร็วยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก จากดอกเบี้ยสูง ภาระหนี้สูง การเติบโตต่ำ เศรษฐกิจประเทศหลักชะลอตัว คาดว่า FED จะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงกลางปี 2567 ทั้งนี้เพราะเงินเพื่อ สหรัฐชะลอตัวลงต่ำกว่า 3.1% แต่คาดว่าจะรอให้การว่างงานขยับขึ้นเหนือ 4% สำหรับในยุโรป การที่มีเงินเพื่อที่ 8% ช่วงต้นปี 2566 และจะลดต่ำกว่า 3% ในต้นปี 2567 แต่คาดว่า ประเทศใหญ่ในยุโรปจะคงนโยบายการคลังที่เข้มงวดก่อน ส่งผลให้ไม่เห็นการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจที่ชัดเจน เงินเพื่อของประเทศไทยปรับตัวลดลงจาก 2.2 % เมื่อต้นปี เหลือไม่ถึง 1% ในปัจจุบัน การลดดอกเบี้ยในต้นปีหน้ามีโอกาสสูง แต่ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งนโยบายการคลัง และรายได้จากการท่องเที่ยวและส่งออกของไทยที่เป็นเครื่องจักรหลักของประเทศ แต่หุ้นและบอนด์ไทยอาจเป็นสินทรัพย์ที่ได้แรงหนุนมากกว่าปกติ ถ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย ตัดสินใจลดดอกเบี้ยเร็ว ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญสถานการณ์การลงทุนที่กำลังซบเซาลดลง ต้นทุนสูง ความสามารถในการกู้ยืมต่ำลง ส่งผลให้ยอดขายที่ซบเซา กำไรลดลง การแข่งขันที่ยากขึ้น บริษัทที่จะได้เปรียบ คือ บริษัทที่สามารถทำอะไรได้มากกว่าคู่แข่ง ซึ่งต้องมีกลยุทธ์ ต้นทุน และสร้างความแตกต่าง การใช้ AI โดยไม่ได้เข้ามาแทนที่คน แต่คนที่ใช้ AI จะมาแทนที่คนที่ไม่ใช้ AI และ AI จะเป็นทั้งอุปสรรค และโอกาสในการสร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบในการแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค แยกตาม Generation จะพบว่า โลกของคนวัยใกล้เกษียณจะถูกยึดออกไป โดยเฉพาะกลุ่ม Baby boomer จะพยายามทำงานจนกว่าจะตกงาน อาจจะทำงานไปจนถึงอายุ 70 ปี ด้วยเหตุผลทางด้านการเงิน และไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่เฉย ๆ และไม่ต้องมีการมีทรัพย์สิน แต่จะสนุกไปกับการใช้จ่ายเงินในบั้นปลายชีวิต พร้อมเรียนรู้ให้เท่าทันโลก ลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คนเหล่านี้ก็คือหรือรุ่นในการออกกำลังกาย โดยเฉลี่ยประมาณ 215 นาทีต่อสัปดาห์ ขณะที่ Gen Z ใช้เวลาเพียง 111 นาทีต่อสัปดาห์ คนวัยกลางคน ซึ่งมักจะเป็น Gen X จะมีความเครียดและถูกกดดันมากขึ้นในปี 2567 มีเรื่องต้องจัดการมากมาย ทั้งรายได้ และการวางแผนเกษียณ คนเหล่านี้ผ่านวิกฤตทั้งการตกงาน และลาออกจาก COVID-19 แต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้บริหาร สิ่งที่พวกเขาสนใจจะเป็นสินค้าด้านสุขภาพ ให้ความสนใจกับความงามทั้งผิวพรรณ และเส้นผม มีการสั่งซื้อสินค้า online มากกว่าการไปเดินซื้อสินค้าเอง กลุ่มคนโสดที่อาศัยกับพ่อแม่ มักจะเป็น Gen Y และมองการหาคู่เป็นเรื่องที่ทาบ และการใช้ app หาคู่เป็นที่น่าสนใจ พวกเขาไม่ซื้อบ้าน แต่

จะเข้าบ้านอยู่รวมกัน อาจจะเป็นเพราะบ้านราคาแพงจนซื้อไม่ไหว และพวกเขาไม่อยากจะมียูก เน้นการเก็บเงินเที่ยวมากกว่า พวกเขาให้ความสนใจสุขภาพบ้าง โดยเลือกเครื่องดื่มที่สร้างความสดชื่น เริ่มรับรู้ชื่อเสียงของกาแฟ และหันมาดูแลสุขภาพ ให้ความสนใจเรื่องการรักภัยโลก

กลุ่ม **Gen Z** เป็นกลุ่มที่เติบโตมากับโลก **social media** เกิดความรับรู้และผลกระทบของสื่อ **digital** อย่างดี มีความเชี่ยวชาญในงานเทคโนโลยีต่าง ๆ และรู้ว่าการใช้สื่อ **social media** สร้างผลกระทบต่อจิตใจ เกิดการ **bully** ๆ พวกเขาจะเริ่มกลับมาสนใจกิจกรรมนอกเหนือจาก **digital** เป็นการเข้าสังคมแบบเจอตัว ชอบความเท่าเทียมแต่ยังคิดตามกระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน **TikTok** ด้านการทำงานจะเลือกงานที่ยืดหยุ่นมาก และชอบ **post** ชีวิตการทำงานลง **social** แต่ให้ความสนใจทางด้านสุขภาพจิต และการใช้สินค้าจะเน้นสินค้าที่รักษ์โลก เป็นพิเศษแม้จะไม่ใช่แบรนด์ดัง

กลุ่มเด็ก หรือ **Gen Alpha** ซึ่งมีกว่า **2,200** ล้านคนทั่วโลก และคนที่มียุสูงที่สุดคือ **14** ปี นั่นคือ คนกลุ่มนี้เป็นชาว **digital** โดยกำเนิด ทุกมิตการใช้ชีวิตขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงมีความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนการแสดงออกถึงตัวตน พวกเขามีความสามารถหลากหลาย มีความสนใจเฉพาะเจาะลึก มีเพื่อนต่างศาสนา เชื้อชาติ เพศ รวมถึงเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตที่มีความละเอียดอ่อน และพวกเขาเป็นพวกแรกที่เติบโตในโลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริงที่ผสมผสานกัน เรียกยุค **Phygital** มีความเชื่อว่า **86%** ของพวกเขาจะหลงใหลทักษะการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และมีวิถีคิดแบบผู้ประกอบการโดยธรรมชาติ และอาจมีลักษณะของการติดเกมส์ เพราะพวกเขาว่า **20%** เล่นวิดีโอเกมในช่วงวันหยุดมากกว่าการดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ รวมถึงการเล่น **social media**

ทั้งหมด คือ การเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องตั้งรับกับมีมังกรไฟที่จะมา หรือยุคที่ **9** และมองเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย เพื่อการปรับตัว และยังคงเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุที่เปลี่ยนไปแน่นอนยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย ทั้งการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในหลายประเทศที่อาจจะกระทบต่อโลกในปี **2567** ได้แก่ ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา รวมถึงภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ในทะเลจีน รวมถึงทะเลจีนตอนใต้ และสงครามที่ยังไม่สิ้นสุดในยุโรปตะวันออก และยังมีโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะมาอีกด้วย ที่สำคัญคือ ภาวะโลกร้อน โลก รวน ที่มาแล้ว สำหรับประเทศไทย ช่วยกันประหยัดน้ำและพลังงานไว้ก่อนก็น่าจะดี สวัสดีปีใหม่ นะครับ

ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จาก www.minsenconcept.com